

สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.รง.
ครั้งที่ ๒๔๐/๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวีฑูร ชั้น ๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ประธาน : นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน

ลำดับที่	ข้อสั่งการ	หน่วยที่รับผิดชอบ
๑	ให้ติดตามเพจของนายกรัฐมนตรีนว่ามีคำถามของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงแรงงานให้กรมที่เกี่ยวข้องตอบคำถาม ข้อเสนอของประชาชนอย่างทันท่วงที	ทุกหน่วยงาน
๒	ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ กำหนดให้จัดการแข่งขันกีฬา และร่วมรับประทานอาหารเย็น โดยให้ทุกหน่วยงานจัดชุดอาหาร พร้อมทั้งจัดดนตรี/การแสดง ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น ๕ กระทรวงแรงงาน	รอง ป.รง. สุรเดช/ ทุกหน่วยงาน
๓	ให้ทุกกรมเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายไตรมาส ตามเป้าหมายกำหนด และดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ	ทุกหน่วยงาน
๔	ให้เตรียมแรงงานเพื่อรองรับ EEC โดยสำรวจข้อมูลจำนวนแรงงานที่ต้องการว่ามีจำนวนเท่าใด เป็นแรงงานด้านใดบ้าง ข้อมูลจากสถานประกอบการต่างๆ เป็นอย่างไร โดยขอทราบจำนวนแรงงานที่สถานประกอบการต้องการ โดยจำแนกข้อมูลเป็นแรงงานฝีมือ และแรงงานไม่มีฝีมือ เพื่อการบูรณาการร่วมกับหน่วยที่เกี่ยวข้องต่อไป	ทุกหน่วยงาน
๕	ให้จัดวางระบบศูนย์บริหารแรงงาน EEC เพื่อเป็นต้นแบบขยายไปสู่ ๑๐ จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ	ทุกหน่วยงาน
๖	ให้จัดระเบียบฐานข้อมูลแรงงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถเชื่อมโยงกันได้ และให้ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติตรวจสอบประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ เช่น การพยากรณ์แนวโน้ม การเคลื่อนไหวด้านแรงงาน แรงงานผู้สูงอายุ การนำ AI มาทำงานร่วมกับคน มาเสนอเป็นหัวข้อวิจัยต่อไป	ทุกหน่วยงาน
๗	ให้กรมกำหนดหัวข้อการวิจัยให้สอดคล้องกับทิศทางแรงงานในอนาคต เพื่อนำผลการวิจัยมาปรับใช้ในการทำงาน การวางรากฐาน การวางแผนงานไว้ล่วงหน้า และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัย และวิเคราะห์ข้อมูลที่กระทรวงแรงงานยังขาดกำลังบุคลากรด้านนี้	ทุกหน่วยงาน

ลำดับที่	ข้อสั่งการ	หน่วยที่รับผิดชอบ
๘	ให้ สปส. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบบคอมพิวเตอร์อย่างโปร่งใส	สปส.
๙	ให้หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ในแต่ละจังหวัดร่วมกันไปพบและหารือกับสมาคมประมง ตัวแทนประมงในพื้นที่ เพื่อขอทราบความคิดเห็นความต้องการ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่กระทรวงแรงงานจะให้คำรับรองอนุสัญญาฉบับที่ ๑๘๘ ผลกระทบจากกฎหมายต่างๆ โดยให้ผู้ตรวจกระทรวงแรงงาน และผู้ตรวจกรมเป็นพี่เลี้ยง แล้วให้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดโดยละเอียดให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้	ทุกหน่วยงาน
๑๐	ให้สรุปสาระสำคัญของอนุสัญญา ฉบับที่ ๑๘๘ ทั้ง ๘๔ ข้อ ว่ามีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานในข้อใด อย่างไร และให้จัดทำเป็นตารางเปรียบเทียบ สิ่งที่ ILO กำหนด และปัญหาของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากข้อกำหนดนั้น และให้ดูความชัดเจนของข้อกำหนดของอนุสัญญา ว่าครอบคลุมขนาดของเรือที่ตันกรอส ถึงจะเข้าข่ายในข้อกำหนดของ ILO และให้ดูกำหนดเวลาของการยื่นขอรับการยกเว้น พร้อมการให้สัตยาบันว่ากระทรวงแรงงานไม่ได้รับทั้งหมดของอนุสัญญา และมีกรณีใดบ้างที่จะขอยกเว้น	สป. (สปร., กยผ.)

สืบเอกหญิง *จิรวรรณ*
 (จิรวรรณ วงศาโรจน์)
 ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ
 วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

นางรตี วัลลีสกุล
 (นางรตี วัลลีสกุล)
 นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
 รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
 วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑